

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

ZIGA – ก็แค่ความน่าจะเป็น(ทั้งนั้น)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลึจั่วห้ว...

ในวันนี้ ก็ยังคงเหมือนเดิมอีกนั่นแหละครับว่า ข้อความที่ได้ จั่วห้วมานั้น ก็อาจจะไม่ได้หมายถึงหุ้น ZIGA อย่างเดียวเลยเท่านั้น จะว่าไปแล้ว ก็ทุก ๆ ตัวหุ้นนั่นแหละครับ ที่อาจจะใช้ข้อความจั่วห้วนี้ได้... และจะว่าไปแล้ว ก็รวมไปถึงตลาด หรือ SET Index ด้วยเลยนั่นแหละครับ ถ้ามว่า ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค รู้อะไรตรงไหนจริงๆ ไหม ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่เราใช้ ซึ่งอาจจะไม่เหมือนใคร หรือ ในตลาดหุ้นไทยนั้น ทุกคนจะได้การวิเคราะห์ในหุ้นตัวเดียวกัน ที่อาจจะไม่เหมือนกัน ในบางมุมมองก็ได้ แม้แต่หุ้นบางตัว ยังมองต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยก็มี บางคนมองขาย บางคนมองว่าน่าซื้อ อย่าง ZIGA นั้น เห็นอเมซก็เคยออกจะบ่อย แถมยังมีเขียนในบทวิเคราะห์ทางเทคนิคบ้าง ซึ่งอาจจะเป็นหุ้น ที่อยู่ยกสายตาของหลายๆ ท่าน แต่ด้วยรูปแบบทางเทคนิค หรือ สัญญาณหลักๆ แล้ว ก็เข้าทางเหนือเมฆ และเหมือนอาจจะต้องใช้คำกล่าวจากวันวานเสียด้วยว่า ในความน่าจะเป็น เราต้องมองให้ได้ หรือให้น้ำหนัก ว่าควรให้ความน่าจะเป็นนั้น ไปทางไหนมากกว่ากัน แล้วเราจะได้ว่า เราควรจะต้องทำตัวอย่างไร เสี่ยง มันก็เสี่ยงทั้งนั้นแหละครับ เพราะตลาดหุ้น ไม่มีใครรู้อจจริง... แต่ความเสี่ยงของเราจะลดลงได้ หรือ รู้ได้ว่า โอกาสหรือความน่าจะเป็นของการเสี่ยง ควรจะต้องเสี่ยงไหม... พอดีกว่าครับ ยิ่งกล่าว เดียวแฟนคลับยิ่ง งง เอาเป็นว่า อ่านตามสัญญาณทางเทคนิค แล้ววิเคราะห์ความน่าจะเป็น หรือ ให้น้ำหนักในทางไหนมากกว่า ทางไหน ที่ไล่ ก็วางแผนไว้ เป้าหมายวิเคราะห์ไว้ด้วยเลย ไม่งั้นจะเกิดอาการ กลัวรวย ไม่กลัวจน กันเอาได้

ดูตามเกม...

อาการแบบนั้น จะเอาก่อน หรือ จะรอไล่ตามน้ำก็ได้เนะครับ แต่ดูโอกาส หรือความน่าจะเป็นจาก Pattern แล้วนั้น เราควรเล่นเกมทางไหนมากกว่ากันล่ะ... รู้แล้ว ก็อย่ารีรอเชียะ

แนวรับ

: ... 1.9-1.8 เก็บก่อนได้ หรือ ยืน 1.95 ก็ตามได้

เป้าหมาย

: ... Pattern นี้ ต้องมี 2.3 ถ้าดู MA. แล้ว หวัง 3.0-3.2

Price Chart...(ZIGA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ZIGA... จากที่กล่าวในเรื่อง โอกาส หรือ ความน่าจะเป็นว่า เราจะได้น้ำหนักทางไหน ส่วนใหญ่ ก็จะมีหลายๆ ตัวเหมือนกันที่เราต้องมาวิเคราะห์รวมๆ แต่อย่าลืมนะครับว่า สัญญาณหลักๆ ที่เราควรจะต้องดู หรือเอามาวิเคราะห์ก่อน คือ Trend และ Price Pattern ซึ่งถ้า Trend อ่านไม่ได้ อ่านไม่เก่ง ก็ใช้ MA. เข้าไปเลย.. อย่าง ZIGA นี้ เราจะเห็นการขึ้นมาก่อนหน้านั้น แล้วพักๆ แกว่งตัวในกรอบออกด้านข้าง ทำให้เราให้น้ำหนักได้ว่า น่าจะพักตัว เพื่อขึ้นต่อ ซึ่งนั่นก็ด้วยเพราะรูปแบบ MA. เป็นสัญญาณ Bullish Pattern in MA. นั่นเอง โอกาสขึ้น จึงจะมีมากกว่า แล้ว เป้าของ MA. นั้น คงทราบกันดีนะ เป้าตาม Price Pattern แค่นี้ก็ๆ ไปเลยแหละครับ